



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ปฏิบัติงานให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (Part time)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำพูน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน เพื่อให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประชาชนเข้าถึงการให้บริการ ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนมีหน่วยปฏิบัติการทั้งหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและสมาคม เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการในเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น สามารถดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชนทั่วไปได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและต้องบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการรับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งจำเป็นต้องมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน จึงประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติงานให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (Part time) เพื่อผลิตเปลี่ยนเวรปฏิบัติงาน โดยพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีความประสงค์จะสมัครปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (Part time) สามารถรับใบสมัครและสมัครได้ ณ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมนู ศรีประสาธ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน